

ĐẢNG ỦY TRƯỞNG ĐH THỦ DẦU MỘT SỐ 18 -BC/ĐUK

ĐẾN	Số: 36
	Ngày: 29/2
	Chuyên: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 10/4/2006 của Đảng ủy khối về "Định hướng công tác phát triển đảng viên" giai đoạn 2010-2015.

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 10/4/2006 của Đảng ủy khối về "Định hướng công tác phát triển đảng viên" giai đoạn 2010-2015.

* KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Dương hiện có 61 tổ chức cơ sở đảng (Trong đó có 36 đảng bộ cơ sở với 234 chi bộ trực thuộc và 01 Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 25 chi bộ cơ sở) với 3.918 đảng viên đang sinh hoạt. Số lượng đảng viên đông, có trình độ năng lực, tập trung phần lớn cán bộ chủ chốt của tỉnh. Mô hình tổ chức chính quyền vừa có cơ quan lãnh đạo, vừa có cơ quan quản lý, tham mưu, cơ quan tư pháp, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội. Do đó việc thể hiện vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trong Đảng bộ khối có khác nhau về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (theo các quy định 97, 98, 163 và 165 của Ban Bí thư Trung ương).

Qua 5 năm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐUK, Đảng ủy khối xây dựng báo cáo tổng kết như sau:

I- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1- Việc tổ chức quán triệt Nghị quyết :

Sau khi có Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban chấp hành Đảng bộ khối được ban hành, Ban thường vụ Đảng ủy khối đã tổ chức triển khai cho các đồng chí là Bí thư, phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối để quán triệt Nghị quyết, đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện Nghị quyết để quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết trong các chi, đảng bộ của mình.

Bằng nhiều hình thức thích hợp Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy khối và chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của các chi, đảng bộ về "Định hướng công tác phát triển đảng viên" đã được 100% tổ chức cơ sở đảng triển khai quán triệt đến đảng viên, cấp ủy viên và Ban chấp hành các tổ chức quần chúng. Nhìn chung, đại bộ phận đảng viên, cấp ủy đảng và các tổ chức đảng trong Đảng bộ đã nhận thức đầy đủ tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ và những nội dung cơ bản của nghị quyết đã đề ra. Nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi đảng viên, của từng cấp ủy và các tổ chức đảng mà Điều lệ Đảng đã chỉ rõ. Qua đó, có sự bám sát vào thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng Đảng và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng như lực lượng quần chúng để vận dụng xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đảng viên cho toàn khóa, cụ thể hóa hàng năm, hàng quý một cách cụ thể sát thực và được đảm bảo có cơ sở thực hiện trong thực tiễn (Có 100% các cơ sở

